



ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง มาตรการการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ รวมทั้งเทศกาลและโอกาสสำคัญต่างๆ การประปานครหลวงขอเน้นย้ำให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงประพฤติตน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานจริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวงเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่ บุคคลทั่วไป

๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๓. ไม่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินในนามผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

๔. ส่งเสริมการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ

๕. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน ก่อนการให้หรือรับ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และควรให้ในรูปแบบช่วยส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง หรือผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น หากการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดมีราคาหรือ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้ว่าการการประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้พึงระวัง การตีราคาหรือมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปริญญา ยมะสมิต)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง